

ประจำวันที่ 13-19 มกราคม 2559

**ฟิลิปปินส์สนใจซื้อข้าวไทย 7 แสนตัน พาณิชย์ลุ้นประเดิมจีทูจีปี 59 เอกชนห่วงแล้งจุดส่งออก**

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยกับฐานเศรษฐกิจหลังเดินทางร่วมคณะนางอภิรตี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เยือนประเทศฟิลิปปินส์(13 ม.ค.59) ว่า ในการหารือกับผู้ช่วยประธานาธิบดีฟิลิปปินส์และองค์การอาหารแห่งชาติฟิลิปปินส์ (NFA) เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าข้าวกับฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นผู้นำเข้าข้าวแบบรัฐต่อรัฐ(จีทูจี)และเป็นการขยายโอกาสทางการค้าข้าวในอนาคตของไทย ซึ่งหลังจากการพบปะและหารือทางรัฐบาลฟิลิปปินส์สนใจที่จะซื้อข้าวไทยในรูปแบบจีทูจี ปริมาณ 4-7 แสนตัน เป็นข้าวขาว 5% ซึ่งในปลายเดือนนี้กรมการค้าต่างประเทศน่าจะมีการประชุมเพื่อสรุปตัวเลขความต้องการที่ชัดเจนของฟิลิปปินส์และราคาที่จะเสนอ

“ไปฟิลิปปินส์ครั้งนี้ไปคุยเรื่องข้าวเพียงอย่างเดียว เพราะในอดีตไทยเองไม่เคยมีรัฐมนตรีคนไหนไปขอบคุณเขาที่เขาช่วยซื้อข้าวไทย ไปครั้งนี้เขาเองก็ตั้งใจที่เราไปและเพื่อเป็นการแสดงความมั่นใจว่าจะยังคงเป็นซัพพลายเออร์ที่ดีระหว่างกันอยู่ ซึ่งไปครั้งนี้ก็ประสบความสำเร็จเพราะเขาสนใจในข้าวของเรา และต้องการก่อนการเลือกตั้งทั่วไปที่จะมีขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2559 เพื่อนำไปใช้บริโภคภายใน เพราะหากข้าไปราคาอาจแพงกว่านี้”

นอกจากการซื้อข้าวแบบจีทูจีแล้ว รัฐบาลฟิลิปปินส์ยังได้ให้โควตาผู้นำเข้าข้าวของฟิลิปปินส์ที่สนใจจะนำเข้าข้าว ทำให้ในปีที่ผ่านมาทำให้ผู้ส่งออกข้าวของไทยได้รับอานิสงส์นี้ค่อนข้างมาก โดยขายได้ประมาณ 3 แสนตัน จากโควตานำเข้า 6 แสนตัน ส่วนโควตาของปีนี้ยังไม่ออกน่าจะประมาณกลางปี ขณะที่ความคืบหน้าการส่งมอบข้าวจีทูจีเดิมให้กับฟิลิปปินส์ 8 แสนตัน โดยให้เอกชนเป็นคนส่งมอบนั้น ได้มีการส่งมอบไปแล้วกว่า 70% โดยสัญญาส่งมอบจะสิ้นสุดในวันที่ 31 มีนาคมนี้ ซึ่งกลางเดือนกุมภาพันธ์น่าจะส่งมอบได้หมด

นายชูเกียรติกล่าวอีกว่า ความต้องการข้าวจีทูจีของฟิลิปปินส์ข้างต้น ไทยคงต้องแข่งขันกับเวียดนามซึ่งสถานการณ์ราคาข้าวของทั้ง 2 ประเทศขณะนี้ถือว่าใกล้เคียงกัน โดยข้าวเวียดนาม(ข้าวขาว 5%)อยู่ที่ 360-365 ดอลลาร์สหรัฐต่อดัน ลดลงมาจากเดิมอยู่ที่ 375 ดอลลาร์สหรัฐต่อดัน ข้าวไทยราคาอยู่ที่ 370 ดอลลาร์สหรัฐต่อดัน ส่วนราคาข้าวหอมมะลิไทยอยู่ที่ 820-850 ดอลลาร์สหรัฐต่อดัน สิ่งที่เอกชนเป็นห่วงคือข้าวดอกมะลิ หรือข้าว KDM ของกัมพูชาที่มีราคาถูกเพียงตันละ 540 ดอลลาร์สหรัฐฯ ลูกค้าส่วนหนึ่งจะหันไปซื้อข้าว KDM แม้จะรู้ว่าคุณภาพข้าวไม่ได้ดีเท่าข้าวหอมมะลิไทยก็ตาม แต่มีราคาถูกกว่า

“ราคาข้าวในประเทศปีนี้ในส่วนของข้าวสาร ชัยบราคาขึ้นมาจากกิโลกรัมละ 11.50 บาทมาเป็น 12 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับราคาที่ผู้ส่งออกได้รับ ส่วนราคาข้าวเปลือกเฉลี่ย 8 พันบาทต่อดัน สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือปัญหาภัยแล้งซึ่งน่าจะชัดเจนมากในปีี้ เพราะครอปแรกของนาปรังกำลังออกมากก็ต้องดูว่าจะเสียหายเท่าไร ซึ่งก็จะกระทบกับการส่งออก และราคาอาจจะปรับสูงขึ้นซึ่งจะทำให้ผู้ส่งออกแข่งขันยากขึ้น เพราะข้าวของเวียดนามเองก็เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิต ดังนั้นหากไทยไม่มีข้าวเพียงพอต่อการส่งออกอาจทำให้การแข่งขันลำบากขึ้น นอกจากนี้เศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ดี ราคาน้ำมันที่ลดลงอย่างต่อเนื่องส่งผลต่อกำลังซื้อของลูกค้าที่ลดลง แต่ไทยอาจจะได้อานิสงส์จากค่าบาทที่ยังแข็งค่าแต่ก็ยังคงตั้งเป้าส่งออกข้าวปีนี้ 9 ล้านตัน เป็นข้าวใหม่ 7 ล้านตัน และข้าวเก่า 2 ล้านตัน”

ด้านนางอภิรตี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่าการเดินทางไปฟิลิปปินส์ในครั้งนี้เพื่อต้องการไปเปิดตัวสินค้าข้าวของไทยให้ผู้บริโภคฟิลิปปินส์ ได้รู้จักข้าวของไทย รวมทั้งเพื่อเปิดโอกาสในการทำตลาดข้าวไทยในฟิลิปปินส์อีกด้วย และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้นำเข้าข้าวของไทย และในการประชุมข้าวของฟิลิปปินส์ในปี 2559 ไทยก็พร้อมจะเข้าร่วมประชุมและก็คาดหวังว่าจะประมูลข้าวของฟิลิปปินส์ได้ เพราะปกติไทยมี

การส่งออกข้าวไปฟิลิปปินส์ โดยในปี 2558 ส่งออกได้ประมาณ 7 แสนตัน มูลค่าประมาณ 261 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยข้าวที่ส่งออกเป็นข้าวขาว ข้าวเหนียว เป็นส่วนใหญ่และมีข้าวหอมมะลิ ข้าวกล้องบ้าง  
*ที่มา หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ*

## **พาณิชย์ เคาะปริมาณข้าวปี 59/60 เหลือ 25 ล้านตัน ราคา 7,500-8,000 บาท/ตัน ป้องกันภาวะล้นตลาด**

น.ส.ชุติมา บุญยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะทำงานวางแผนการผลิตข้าวครบวงจรว่า ที่ประชุมเห็นชอบการกำหนดการเพาะปลูกข้าวฤดูการผลิตปี 59/60 ที่จำนวน 25.01 ล้านตันข้าวเปลือก จากที่ผ่านมากกว่า 30 ล้านตันข้าวเปลือก โดยคำนวณจากปริมาณการใช้ในประเทศ การส่งออก และใช้ในภาคอุตสาหกรรม รวมถึงสต็อกข้าวของภาครัฐและเอกชนแล้ว

การกำหนดปริมาณการเพาะปลูก เพื่อไม่ให้เกิดภาวะข้าวล้นตลาดจนราคาตกต่ำ ก่อนที่จะเสนอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดทำแผนในการแบ่งพื้นที่เพาะปลูก และกำหนดปริมาณข้าวขาว, ข้าวหอมมะลิ และข้าวอื่นๆ ต่อไป ส่วนพื้นที่ที่ลดการเพาะปลูก จะส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชอื่นทดแทน ซึ่งกระทรวงฯ ได้จัดทำแผนปลูกพืชทดแทนไว้แล้วว่ามีพืชชนิดใดบ้าง

*"ปริมาณข้าวที่จะผลิตออกมา 25.01 ล้านตันข้าวเปลือก มีการประเมินแนวโน้มราคาอยู่ที่ตันละ 7,500-8,000 บาท ซึ่งราคาจะอยู่ในระดับนี้ไปอีก 2-3 ปี เพราะภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกที่ชะลอตัว ดังนั้น กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะหามาตรการเสริม ทั้งการลดต้นทุน และการส่งเสริมปลูกพืชอื่นทดแทน เพื่อให้เงินในกระเป๋าชาวนาเพิ่มขึ้น เมื่อมีการหักลบราคาขายกับต้นทุนผลิตแล้ว"*

ด้านนายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า การลดพื้นที่เพาะปลูกข้าวในปี 59/60 นั้น ควรลดพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง เพราะได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง โดยหากลดการเพาะปลูกนาปรังให้เหลือ 5 ล้านตันข้าวเปลือก รวมกับผลผลิตข้าวนาปีอีก 20 ล้านตันข้าวเปลือก ก็จะสอดคล้องกับปริมาณความต้องการใช้ทั้งในประเทศและส่งออก และทำให้ราคาข้าวไม่ตกต่ำมากเกินไป รวมทั้งจะช่วยให้รัฐบาลสามารถระบายข้าวในสต็อกออกมาได้คล่องตัวขึ้น เชื่อว่าปีนี้รัฐจะระบายข้าวสารในสต็อกได้ 5 ล้านตัน

นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ยังได้กำหนดจะจัดทำข้อมูลด้านราคาข้าวในหน้าเว็บไซต์กลาง ซึ่งจะรวบรวมราคาข้าวไทยและตลาดโลกทั้งหมด โดยมองหมายให้กรมการค้าต่างประเทศไปดำเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน มิ.ย.นี้ รวมทั้งได้หารือถึงโครงสร้างราคาว่า ขั้นตอนของการจำหน่ายข้าวในแต่ละช่วง ตั้งแต่ชาวนาไปโรงสี และโรงสีไปผู้ส่งออก มีค่าใช้จ่ายหักทอนอย่างไร เพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดให้ราคาเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ส่วนมาตรการช่วยเหลือชาวนาในปี 59/60 ยังไม่ได้สรุป แต่ให้ทุกฝ่ายกลับมานำเสนอในการประชุมครั้งต่อไปวันที่ 21 ม.ค.นี้

*ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)*

## **รบ.ลุยขายข้าว 1 ล้านตัน ให้บริษัทจากจีน**

รายงานข่าว จากกระทรวงพาณิชย์(พณ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อวันอังคารที่ 12 ม.ค. ที่ผ่านมา ครม.ได้มีมติรับทราบวาระเพื่อทราบที่ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอวาระ "การลงนามสัญญาซื้อขายข้าวแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล ระหว่างกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กับ บริษัท COFCO Corporation" ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเป็นตัวแทนรัฐบาลจีนในการเข้าทำสัญญา ที่มีการลงนามสัญญาไปแล้วเมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 2558 ซึ่งร่างสัญญาดังกล่าว กระทรวงพาณิชย์ ได้นำส่งร่างสัญญาซื้อขายให้สำนักงานอัยการสูงสุด(อส.) ตรวจสอบพิจารณาแล้วในเรื่องความรับผิดชอบเกี่ยวกับภาระค่าใช้จ่ายของคู่สัญญากับบริษัทผู้ตรวจสอบคุณภาพข้าว ตามที่กรมการค้าระหว่างประเทศได้หารือกับบริษัท COFCO โดยเห็นว่าสัญญาซื้อขายข้าวในข้อ 10.6 ระบุว่า

*"ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคุณภาพสินค้าเป็นความรับผิดชอบของผู้ขาย ยกเว้นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามข้อ 11 (Additional Quality Mechanism at Loading Area) ซึ่งเป็นกลไกการตรวจสอบคุณภาพข้าวที่เป็นความ*

ร่วมมือสองฝ่าย ในทางปฏิบัติที่ผ่านมาได้ร่วมกันรับผิดชอบในแต่ละส่วนตามที่ระบุในข้อ 11 การดำเนินการเป็นไปอย่างราบรื่น และเข้าใจตรงกันแล้ว อีกทั้งสัญญาฝ่ายจีนได้ผ่านกระบวนการรับรองด้วยแล้ว จึงขอให้ถือตามสัญญาที่มีการลงนาม”

รายงานระบุด้วยว่า เนื่องจากข้าวที่ทางบริษัท COFCO มีต้องการจะซื้อตามสัญญานั้นเป็นข้าวในฤดูกาลผลิตใหม่จำนวน 1 ล้านตัน ซึ่งไม่มีในสต็อกของรัฐบาล จึงเห็นชอบให้กรมการค้าต่างประเทศไปทำข้อตกลงกับองค์การภาคเอกชน คือ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เพื่อจัดหาข้าวฤดูกาลผลิตใหม่เพื่อส่งมอบให้กับบริษัท COFCO โดยมีกำหนดส่งมอบข้าวรายงวดเฉลี่ยเดือนละ 1 แสนตัน โดยราคาซื้อขายจะเจรจาต่อรองตามราคาตลาดโลกที่ขณะส่งมอบในแต่ละงวด โดยจะเริ่มส่งมอบตั้งแต่ต้นปี 2559 และจะเสร็จสิ้นภายในปี 2559

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

## 'รมว.พาณิชย์' จีบฟิลิปปินส์ซื้อขายข้าวจีทูจี

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า วานนี้ได้เดินทางไปกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าและเจรจาการค้าข้าวแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล กับรัฐบาลฟิลิปปินส์ โดยได้พบกับรัฐมนตรีผู้ช่วยประธานาธิบดีฝ่ายความมั่นคงทางด้านอาหารและการพัฒนาการเกษตรและหน่วยงานที่ดูแลเรื่อง การนำเข้าข้าวแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล (G to G) โดย ฟิลิปปินส์ มีผลผลิตไม่เพียงพอต่อการบริโภค จำเป็นต้องนำเข้าจากต่างประเทศ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจและประเมินความต้องการนำเข้าข้าว คาดว่า ในช่วงมีนาคม - เมษายน จะทราบปริมาณที่ชัดเจน

ในขณะที่ ประเทศไทย ปีนี้ผลผลิตข้าวไทยจะลดลงประมาณร้อยละ 10 แต่ไทยกับฟิลิปปินส์ มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมายาวนาน และฟิลิปปินส์ เป็นลูกค้าเก่า ไทยจะยังคงรักษาคุณภาพของข้าว และการส่งมอบให้ได้ตามปริมาณที่ต้องการ

นอกจากนี้ ประเทศไทย ยังผลิตข้าวหลากหลายชนิด ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงข้าว เหมาะกับผู้ที่ใส่ใจในสุขภาพ และขอให้ฟิลิปปินส์ อนุญาตให้เอกชนสามารถนำเข้าข้าวจากไทยได้มากขึ้น

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

## พาณิชย์หารือเอกชนจัดทำแผนผลิต-พัฒนาข้าวให้สอดคล้องความต้องการของตลาด

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมช.พาณิชย์ เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการค้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวที่สำคัญจำนวน 9 ราย (เป็นผู้ประกอบการที่แปรรูปข้าว เป็นผลิตภัณฑ์เส้น เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ยา นวัตกรรม) และผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่อง “แผนการผลิตและพัฒนาข้าวให้สอดคล้องความต้องการของตลาด (Demand-Driven)” ให้สอดคล้องความต้องการของตลาด (Demand-Driven) เนื่องจากข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ และเป็นสินค้าเกษตรส่งออกที่สำคัญของไทยมายาวนาน

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันสถานการณ์การส่งออกข้าวในปีนี้มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจโลกและประเทศคู่ค้าสำคัญ ส่งผลกระทบต่อทั้งเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ผู้ประกอบการ และเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม

"รัฐบาลได้ตระหนักถึงสถานการณ์ดังกล่าว และมีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและผู้ประกอบการทั้งระบบในช่วงที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง" รมช.พาณิชย์ กล่าว

สำหรับประเด็นสำคัญในการหาแนวทางการบูรณาการพัฒนาข้าวและผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และสร้างความต้องการของตลาดให้เพิ่มขึ้นอย่างเป็นระบบ รวมถึงการสร้างโอกาสของสินค้าให้มีมากขึ้น มีข้อสรุปและสาระสำคัญของการประชุม ดังนี้ 1.ศึกษานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ใช้ในการแปรรูปของผลผลิตเพิ่ม รวมถึงต่อยอดงานวิจัยให้เป็นงานวิจัยเชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้น 2.สร้างและพัฒนา Branding เรื่องข้าวโดยเฉพาะ ออกแบบ Packaging รวมถึง Promote และให้ความรู้เรื่องสินค้าข้าว ให้เป็นที่ต้องการและให้เป็นที่รู้จักของตลาดต่างประเทศ



3.สร้างทีมพัฒนาข้าวและผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเป็นการเฉพาะ โดยมีนักวิจัยเก่งๆระดับประเทศด้านข้าวมาร่วมทีม เพื่อดูแลในเรื่องการวิจัย การตลาด Branding โดยเฉพาะ รวมทั้งจัดตั้งสถาบันการวิจัยเชิงวิจัยเรื่องข้าวอย่างจริงจัง 4.ขอให้ภาครัฐสนับสนุน ส่งเสริม เรื่องนวัตกรรม ขบวนการผลิต การตรวจสอบ เพื่อให้ได้วัตถุดิบและสินค้าที่ได้มาตรฐาน

5.ขยายตลาดและหาตลาดใหม่ โดยมุ่งเน้นตลาดต่างประเทศ นอกจากนี้ควรศึกษาดูตลาดในเชิงลึกเพื่อให้ความต้องการที่แท้จริงและสามารถผลิตสินค้าให้ตรงความต้องการ 6.ร่วมงานและเข้าร่วมการฝึกอบรมต่างๆของต่างประเทศ เพื่อเรียนรู้ วิธีการและเทคนิคต่างๆ ในการพัฒนาสินค้าของประเทศไทย ลดต้นทุนการผลิต โดยดูแลเรื่องแรงงานหรือการใช้เครื่องจักรในการผลิต

*ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)*

### **ตัวเลขแจ้งจำนำข้าว ปิดบัญชีไม่ลง คลังเร่งให้สรุปต้นกพ.**

แหล่งข่าวจาก กระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการ ปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าว ที่มีนายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธาน ยังไม่สามารถเรียกประชุมอนุกรรมการ เพื่อสรุปปิดบัญชีจำนำข้าวรอบสิ้นสุด 30 ก.ย. 2558 ได้ เนื่องจาก คณะทำงานปิดบัญชีที่มีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นผู้รับผิดชอบ ยังไม่สามารถรวบรวมตัวเลขจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทั้งหมด

"ตอนนี้ ธ.ก.ส. รอตัวเลขสต็อกข้าวจากองค์การคลังสินค้า (อคส.) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ยังไม่ยอมส่งตัวเลขปริมาณข้าวที่ขายไป และที่เหลืออยู่ให้กับคณะทำงาน ซึ่งทางธ.ก.ส. พยายามเร่งขอข้อมูลเพราะการปิดบัญชีเกินกำหนดมาหลายเดือนแล้ว"

แหล่งข่าว กล่าวว่ ก่อนหน้านี้การปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าวรอบ 30 ก.ย. 2558 จะต้องทำให้เสร็จในวันที่ 30 ก.ย. 2558 แต่มีความล่าช้า ซึ่งจะมีการนัดประชุมช่วงต้นเดือน ก.พ. 2559 นี้ โดย ธ.ก.ส. พยายามขอตัวเลขปริมาณข้าวจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้ทั้งหมด หลังจากนั้นก็จะหารือกับสภาวิชาชีพบัญชีเข้ามาช่วยดูมาตรฐานการปิดบัญชี ให้เป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล หลังจากนั้นก็จะมีการประชุมคณะอนุกรรมการได้

ด้านนายสมชัยเปิดเผยว่า การปิดบัญชีจำนำข้าว ยังต้องรอผลจากคณะทำงาน ซึ่งได้รับรายงานว่าอยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่สามารถบอกได้ว่าจะเรียกประชุมอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าว ได้เมื่อไร ทั้งนี้การปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าวล่าสุดรอบ 30 ก.ย. 2557 ปรากฏว่า มียอดขาดทุน 7 แสนล้านบาท แยกเป็น 11 โครงการ ก่อนรัฐบาลยิ่งลักษณ์ 1.63 แสนล้านบาท และอีก 4 โครงการ สมัยยิ่งลักษณ์อีก 5.36 แสนล้านบาท โดยในปีงบประมาณ 2559 ธ.ก.ส. ได้เงินงบ 6.6 หมื่น ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการใช้จ่ายดอกเบี้ยในโครงการรับจำนำข้าว และชดเชยความเสียหายโครงการเข้าไปช่วยเหลือเกษตรกรตามนโยบายของรัฐบาล

*ที่มา หนังสือพิมพ์แนวหน้า*

### **เตรียมตั้งศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวดี เพิ่มอีก 15 แห่ง**

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า จากข้อมูลการเพาะปลูกข้าวปี 2557/2558 ที่ผ่านมา มีพื้นที่ปลูกข้าวทั้งหมด 73.33 ล้านไร่ เป็นพื้นที่ปลูกข้าวนาปี จำนวน 60.21 ล้านไร่ และพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังจำนวน 13.12 ล้านไร่ ทำให้มีความต้องการเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อการเพาะปลูกปีละประมาณ 1.1 ล้านตัน ในอัตราเฉลี่ยที่ใช้เพาะปลูก 15 กิโลกรัมต่อไร่ โดยมีภาครัฐและผู้ประกอบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวประมาณ 600,000 ตันต่อปี หรือคิดเป็น 55% และชาวนาบางส่วนเก็บเมล็ดพันธุ์เพื่อใช้เพาะปลูกเองอีกประมาณ 300,000 ตัน หรือคิดเป็น 27% ทำให้ชาวนามีความต้องการซื้อหาเมล็ดพันธุ์ข้าวอีกประมาณปีละ 200,000 ตัน หรือคิดเป็น 18% ของเมล็ดพันธุ์ที่ใช้ปลูก

กรมการข้าวเป็นหน่วยงานหลักของภาครัฐที่ทำหน้าที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้นหลักและชั้นพันธุ์ขยายปีละ 80,000 ตัน ร่วมกับการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้แก่ผู้ประกอบการภาคเอกชน ชุมชน

เกษตรกร สถาบันเกษตรกรในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน เพื่อให้สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพมาตรฐานและกระจายสู่เกษตรกรอย่างเพียงพอและทั่วถึง

สอดคล้องกับการเพาะปลูกในแต่ละพื้นที่ทำให้ชาวนามีโอกาสได้ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี และเมื่อเปรียบเทียบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวกับประเทศในภูมิภาคอาเซียนแล้วประเทศไทยมีความได้เปรียบในด้านการวิจัยและพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ข้าวอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ พ.ศ. 2478-2558 มีการพัฒนาพันธุ์ข้าวมาแล้วทั้งสิ้น 135 พันธุ์ เป็นข้าวเจ้า 107 พันธุ์ และข้าวเหนียว 28 พันธุ์ มีความพร้อมในด้านสภาพอากาศ เทคโนโลยีการผลิต รวมทั้งมีการตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์อย่างถูกต้องเหมาะสมสำหรับในฤดูกาลเพาะปลูกข้าวในปีที่กำลังจะมาถึงนี้

กรมการข้าวมีแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ปี 2559 ไว้รองรับความต้องการจำนวน 78,000 ตัน ซึ่งเป็นการปรับลดกำลังการผลิตเนื่องจากปัญหาภัยแล้งที่กระทบต่อการหาพื้นที่เหมาะสมในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยแยกเป็นกลุ่มข้าวเจ้าไม่ไวแสง จำนวน 37,250 ตัน ได้แก่ พันธุ์ชัยนาท 1 กข29 ปทุมธานี 1 กข31 พิษณุโลก 2 สุพรรณบุรี 1 กข41 กข47 กข49 กข55 กข57 กข61 กลุ่มข้าวเจ้าไวแสง จำนวน 550 ตัน ได้แก่ พันธุ์เฉื่อยพัทลุง เล็บนกปัตตานี สังข์หยดพัทลุง กลุ่มข้าวเหนียว จำนวน 11,900 ตัน ได้แก่ พันธุ์สันป่าตอง 1 กข12 กข6 และกลุ่มข้าวหอมมะลิ จำนวน 28,300 ตัน ได้แก่ พันธุ์ กข15 และข้าวดอกมะลิ 105

และล่าสุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการให้จัดตั้งศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเพิ่มเติมในพื้นที่ที่ขาดแคลนจำนวน 15 แห่ง เพื่อเพิ่มกำลังผลิตเมล็ดพันธุ์ละ 4,000 ตันต่อปี รวม 60,000 ตันต่อปี โดยระยะที่ 1 เริ่มในปีงบประมาณ 2559 จำนวน 5 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ

ด้านนายวินัย ชมภูแก้ว ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาได้กระจายเมล็ดพันธุ์ดีสู่เกษตรกร จำนวน 3,400 ตัน ซึ่งสามารถนำไปปลูกได้ จำนวน 226,666 ไร่ ในอัตรา 15 กก.ต่อไร่ ช่วยเพิ่มผลผลิตต่อไร่ได้ถึง 10% ให้ผลผลิตออกสู่ตลาด 156,340 ตัน สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร คิดเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า 1 พันล้านบาท ณ ราคาที่ 7 บาทต่อกิโลกรัมและการใช้เมล็ดพันธุ์ดีจะทำให้ได้ผลผลิตข้าวที่มีคุณภาพมากขึ้น ทำให้ขายได้ในราคาที่ดีกว่าท้องตลาดทั่วไป สามารถเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรได้เฉลี่ยอีกประมาณ 1,000 บาทต่อตัน คิดเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า 156,340,000 บาท ทำให้เกษตรกรที่ใช้เมล็ดพันธุ์ดี มีรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิม ไม่น้อยกว่า 251,120,000 บาท หรือเพิ่มขึ้น 25.1% จากเมื่อก่อนหน้านี้

ที่มา เดลินิวส์

www.thairiceexporters.or.th

## เวียดนาม

นาย Huynh Minh Hue เลขาธิการอาหารของเวียดนาม (VFA) คาดว่า ในปีนี้เวียดนามจะส่งออกข้าวได้ประมาณ 6.5 ล้านตัน เท่ากับปีที่ผ่านมา ขณะที่มูลค่าส่งออกปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 2.68 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 3.94% จากปีก่อน โดยปีที่แล้วกลุ่มประเทศในทวีปเอเชียยังคงเป็นผู้ซื้อข้าวรายใหญ่ของเวียดนามคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 74.5% ตามมาตลาดแอฟริกาคิดเป็นสัดส่วน 13.77% และตลาดอเมริกาคิดเป็นสัดส่วน 6.72% ทั้งนี้ข้าวขาว 5% ยังคงเป็นชนิดข้าวส่งออกที่สำคัญ เนื่องจากมีความต้องการข้าวชนิดนี้เพิ่มมากขึ้นจากประเทศจีน ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ขณะที่ข้าวหอมก็สามารถส่งออกได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเช่นกัน

สำหรับในปีนี้สมาคมอาหารจะเน้นส่งเสริมการส่งออกข้าวไปตลาดในเอเชีย รวมถึงจีนและอาเซียนด้วย โดยในช่วงสิ้นปีที่ผ่านมา ผู้ส่งออกข้าวมีสต็อกข้าวประมาณ 400,000 ตัน ซึ่งต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่มีประมาณ 700,000 ตัน

สมาคมอาหารของเวียดนาม (VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-31 ธ.ค. 2558 มีจำนวน 760,993 ตัน มูลค่า 309.729 ล้านดอลลาร์ฯ (FOB) โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 61.0% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 37.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 ที่ส่งออกได้ 472,575 ตัน มูลค่า 224.765 ล้านดอลลาร์ฯ (FOB) สำหรับการ

ส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2558 มีจำนวน 6.568 ล้านตัน มูลค่า 2,680 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 4.0% แต่มูลค่าลดลง 3.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 ที่ส่งออกได้ 6.316 ล้านตัน มูลค่า 2,789 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB)

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

### ฟิลิปปินส์

ในปีนี้อคาดว่าฟิลิปปินส์จะซื้อข้าวเพิ่มอีก 1.2 ล้านตัน โดยจะซื้อข้าวเพิ่มเติมเพื่อส่งมอบในช่วงไตรมาสที่ 2 อีกประมาณ 400,000 ตัน เพื่อเตรียมไว้สำหรับใช้ในช่วงเดือนที่อุปทานข้าวในประเทศจะลดลงตั้งแต่เดือน ก.ค. เป็นต้นไป (the lean months) โดยอาจใช้วิธีซื้อแบบ GtoG หรือการจัดสรรโควต้าให้เอกชนนำเข้า

ส่วนที่เหลืออีก 800,000 ตัน จะพิจารณาจากปัจจัยด้านผลผลิตข้าวในประเทศ และปริมาณความต้องการบริโภค เพื่อรักษาระดับสต็อกข้าวในประเทศให้อยู่ในระดับที่สามารถบริโภคได้ประมาณ 30 วัน โดยรัฐบาลได้ตั้งเป้าให้ช่องว่างระหว่างปริมาณผลผลิตข้าวในประเทศและการบริโภคประมาณ 1.7 ล้านตัน ซึ่งรวมถึงการมีสต็อกข้าวขั้นต่ำ (buffer stock) ประมาณ 1 ล้านตัน

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

### อินโดนีเซีย

หน่วยงาน BULOG (Indonesia's state logistics agency) วางแผนที่จะจัดหาข้าวจากเกษตรกรในปีนี ประมาณ 3.9 ล้านตัน แบ่งเป็นข้าวคุณภาพปานกลาง 3.2 ล้านตัน และข้าวคุณภาพสูงประมาณ 700,000 ตัน ซึ่งข้าวคุณภาพปานกลางจะนำไปใช้ในโครงการจัดสรรข้าวให้แก่ประชาชน (Public Service Obligation; PSO) ส่วนข้าวคุณภาพสูงจะใช้สำหรับการดำเนินธุรกิจของ BULOG

ทั้งนี้ BULOG กำหนดราคาข้าวคุณภาพปานกลางไว้ที่ 7,500 รูเปียต่อก.ก. หรือประมาณ 539 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อปีที่ผ่านมา BULOG ไม่สามารถจัดหาข้าวได้ตามเป้าที่ตั้งไว้เพราะผลผลิตข้าวในประเทศลดลง ขณะที่ราคาข้าวในตลาดปรับตัวสูงขึ้น

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า ในปีการตลาด 2015/16 (ม.ค.-ธ.ค.) คาดว่าอินโดนีเซียจะนำเข้าข้าวประมาณ 1.15 ล้านตันข้าวสาร ลดลง 15% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.35 ล้านตัน ในปี 2014/15 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ในปีการตลาด 2015/16 คาดว่าผลผลิตข้าวสารจะมีประมาณ 36.35 ล้านตัน ลดลงจากจำนวน 35.56 ล้านตัน ในปีที่ผ่านมา

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

### ฮ่องกง

หน่วยงาน Trade and Industry Department ของฮ่องกง รายงานว่า ในปี 2558 ที่ผ่านมา ฮ่องกงนำเข้าข้าวจากแหล่งนำเข้าต่างๆรวมประมาณ 314,800 ตัน ลดลง 1.56 % เมื่อเทียบกับปริมาณ 319,800 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยนำเข้าจากไทยประมาณ 174,600 ตัน เพิ่มขึ้น 13.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (ประกอบด้วยข้าวขาว 11,300 ตัน ข้าวหอม 149,800 ตัน และข้าวชนิดอื่นๆ 13,500 ตัน) คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 55.5% ของปริมาณนำเข้าทั้งหมด (เพิ่มขึ้น 15.1% เมื่อเทียบกับส่วนแบ่งตลาดในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาซึ่งอยู่ที่ 48.2%) รองลงมาคือเวียดนามประมาณ 101,400 ตัน ลดลง 19.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (ประกอบด้วยข้าวหอม 91,600 ตัน ข้าวขาวและข้าวชนิดอื่นๆรวม 9,800 ตัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 32.2%) จีนประมาณ 20,500 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 6.5%) ออสเตรเลียประมาณ 8,000 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 2.5%) กัมพูชาประมาณ 3,900 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 1.2%) สหรัฐอเมริกา 900 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 0.3%) และประเทศอื่นๆ รวม 5,500 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 1.8%)

สำหรับการส่งออก (Re-export) ไปยังประเทศอื่นนั้น ในปี 2558 ที่ผ่านมา มีปริมาณ 13,147 ตัน โดยส่งไปยังมาเก๊าจำนวน 11,175 ตัน จีนจำนวน 602 ตัน สหรัฐฯจำนวน 717 ตัน เป็นต้น ส่วนการเก็บข้าวในสต็อก

(Closing stock (excluding reserve stock)) ช่องกมมีข้าวอยู่ในสต็อก ณ เดือน ธ.ค. 2558 ทั้งหมดรวม 13,900 ตัน และมีสต็อกสำรอง (Reserve stock) อีกจำนวน 13,100 ตัน

ที่มา สคร. ณ เมืองฮองกง และ Trade and Industry Department

### อินเดีย

องค์การอาหารแห่งชาติ (the Food Corporation of India; FCI) รายงานว่า สต็อกข้าวในคลังของรัฐบาล ณ วันที่ 1 ม.ค. 2559 มีจำนวน 26.025 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 14% เมื่อเทียบกับจำนวน 22.79 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้น 10% เมื่อเทียบกับจำนวน 23.622 ล้านตัน ณ วันที่ 1 ธ.ค. ที่ผ่านมา โดยสต็อกข้าวในปัจจุบันมากกว่าระดับสต็อกขั้นต่ำ (the buffer and strategic reserve norms) ประมาณ 3.4 เท่า (กำหนดไว้ช่วงเวลานี้ที่ 7.61 ล้านตัน)

สำหรับสต็อกพืชอาหารทั้งหมดมีจำนวนรวม 49.912 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 4% เมื่อเทียบกับจำนวน 48.3158 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา แต่ลดลง 1.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 50.584 ล้านตัน ในเดือน ธ.ค. ที่ผ่านมา โดยเป็นสต็อกข้าวสาลีประมาณ 23.788 ล้านตัน ลดลง 5.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา และลดลง 11.5% เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา

องค์การอาหารแห่งชาติ (FCI) รายงานว่า การจัดหาข้าวในโครงการของรัฐบาลในปีการตลาด 2015/16 (ต.ค. – ก.ย.) ณ วันที่ 12 ม.ค. ที่ผ่านมา สามารถจัดหาข้าวได้ประมาณ 15.74 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 32% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยแคว้นที่สามารถจัดหาข้าวได้เป็นจำนวนมากได้แก่ Punjab, Haryana, Chhattisgarh, Andhra Pradesh, Odisha และ Uttar Pradesh

กระทรวงเกษตร (The Ministry of Agriculture) รายงานว่า การเพาะปลูกข้าวในฤดูการผลิตรอง (rabi rice) ในปีการผลิต 2015/16 (พ.ย.-พ.ค.) มีพื้นที่เพาะปลูก ณ วันที่ 15 ม.ค. แล้วประมาณ 11.775 ล้านไร่ ลดลงประมาณ 6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา เนื่องจากเกิดภาวะขาดแคลนปริมาณน้ำฝนและพื้นดินขาดความชุ่มชื้นในบางพื้นที่จึงทำให้การเพาะปลูกล่าช้า ขณะเดียวกันกรมอุตุนิยมวิทยา (the Indian Meteorological Department) ได้รายงานว่าได้เกิดลมตะวันออกที่อบอุ่นซึ่งเป็นผลจากปรากฏการณ์เอลนีโญ่พัดผ่าน ซึ่งจะทำให้การเพาะปลูกในฤดูนี้ได้รับผลกระทบ และคาดว่าจะทำให้ผลผลิตต่อพื้นที่ในฤดูนี้ลดลง

ทั้งนี้ในปีการผลิต 2014/15 มีพื้นที่เพาะปลูกข้าวในฤดูนี้ประมาณ 25 ล้านไร่ ลดลง 9% เมื่อเทียบกับปีการผลิต 2013/14

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

### สหรัฐอเมริกา

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (The U.S. Department of Agriculture; USDA) รายงานสถานการณ์การค้าข้าวของโลกในรายงาน “RICE: WORLD MARKETS AND TRADE” ประจำเดือนมกราคม 2559 โดยได้ประมาณการว่า ผลผลิตข้าวของโลกปี 2558/59 (2015/16) ในเบื้องต้นว่าจะมีจำนวน 470.12 ล้านตันข้าวสาร ลดลง 1.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 478.25 ล้านตันข้าวสาร ของปี 2557/58 (2014/15) เพราะคาดว่าผลผลิตข้าวของหลายประเทศจะลดลงโดยเฉพาะประเทศอินเดียซึ่งคาดว่าในปี 2558/59 จะมีผลผลิต 100.0 ล้านตันข้าวสาร ลดลงจากจำนวน 104.8 ล้านตันข้าวสารในปี 2557/58 ส่วนประเทศอื่นๆที่คาดว่าผลผลิตจะลดลงนั้น เช่น เวียดนาม เมียนมาร์ กัมพูชา ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ บราซิล สหรัฐฯ อียิปต์ เป็นต้น ส่วนประเทศไทยว่าในปี 2558/59 จะมีผลผลิต 16.4 ล้านตันข้าวสาร ลดลงประมาณ 12.5% เมื่อเทียบกับจำนวน 18.75 ล้านตันในปี 2557/58 สำหรับประเทศที่คาดว่าผลผลิตจะเพิ่มขึ้นนั้น เช่น จีน ซึ่งคาดว่าในปี 2558/59 จะมีผลผลิต 145.77 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจากจำนวน 144.56 ล้านตันข้าวสารในปี 2557/58 ส่วนประเทศอื่นๆที่คาดว่าผลผลิตจะเพิ่มขึ้นนั้น เช่น อินโดนีเซีย ศรีลังกา บังกลาเทศ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ เป็นต้น

ทางการค้าการบริโภคข้าว คาดว่าในปี 2558/59 จะมีการบริโภคข้าวประมาณ 484.27 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 0.5% เมื่อเทียบกับจำนวน 481.85 ล้านตันข้าวสาร ของปี 2557/58 ในขณะที่สต็อกข้าวคงเหลือปลายปี 2558/59 คาดว่าจะลดลงเหลือ 89.7 ล้านตันข้าวสาร จากระดับ 103.85 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2557/58 โดยใน ส่วนของประเทศไทยนั้นคาดว่าจะสต็อกปลายปี 2558/59 จะลดลงเหลือ 4.97 ล้านตันข้าวสาร ลดลง 50.6% จาก คาดการณ์ในปี 2557/58 ที่คาดว่าจะมีจำนวน 10.07 ล้านตันข้าวสาร

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณ์ว่าการค้าข้าวของโลก (ส่งออก-นำเข้า) ในปี 2559 จะมีปริมาณ 42.1 ล้านตันข้าวสาร ลดลงประมาณ 0.3% เมื่อเทียบกับปี 2558 ที่มีการค้าข้าวประมาณ 41.95 ล้านตันข้าวสาร โดย คาดว่าประเทศจีนจะนำเข้าประมาณ 4.7 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 4.4% จากปี 2558 ที่คาดว่าจะนำเข้าประมาณ 4.5 ล้านตัน ส่วนไนจีเรียคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 2.5 ล้านตัน ลดลง 16.7% จากจำนวน 3.0 ล้านตันที่คาดว่าจะนำเข้าในปี 2558 ในขณะที่ฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียคาดว่าจะนำเข้า 2.0 ล้านตัน อิหร่านคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 1.6 ล้านตัน ซาอุดีอาระเบียคาดว่าจะนำเข้า 1.55 ล้านตัน อิรักคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 1.2 ล้านตัน เซเนกัลคาดว่าจะนำเข้า 1.1 ล้านตัน มาเลเซียและแอฟริกาใต้คาดว่าจะนำเข้า 1 ล้านตัน และไต้หวันคาดว่าจะนำเข้า 0.8 ล้านตัน เป็นต้น สำหรับประเทศผู้ส่งออกนั้น ในปี 2559 คาดว่าประเทศไทยจะส่งออกได้ 10.3 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 12% จากปี 2558 ที่ คาดว่าสามารถส่งออกได้ 9.2 ล้านตัน ส่วนอินเดียคาดว่าจะในปี 2559 จะส่งออกได้ 8.5 ล้านตัน ลดลง 22.7% จากปี 2558 ที่คาดว่าจะส่งออกได้ถึง 11.0 ล้านตัน ในขณะที่เวียดนามคาดว่าจะส่งออก 7.3 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 12.3% จากปี 2558 ที่คาดว่าจะส่งออกได้ประมาณ 6.5 ล้านตัน ปากีสถานคาดว่าจะส่งออกได้ 4.6 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่ คาดว่าจะส่งออกได้ 4 ล้านตัน สหรัฐอเมริกาคาดว่าจะส่งออก 3.33 ล้านตัน เมียนมาร์คาดว่าจะส่งออก 1.8 ล้านตัน กัมพูชาคาดว่าจะส่งออก 0.8 ล้านตัน อูรุกวัยคาดว่าจะส่งออก 0.95 ล้านตัน บราซิลคาดว่าจะส่งออก 0.8 ล้านตัน และอาร์เจนตินาคาดว่าจะส่งออก 0.48 ล้านตัน เป็นต้น

ที่มา กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA)



TREEA